

NĂM THỨ 62
THỨ SÁU
27
THÁNG 1-2023
(6-1 năm Quý Mão)
SỐ: 8750



Thái Bình

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÁI BÌNH

TÒA SOẠN:

13 - LÝ THƯỜNG KIỆT - THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

● ĐIỆN THOẠI: 0227.3731.308 - 0227.3735.544
0227.3733.958

● BÁO THÁI BÌNH ĐIỆN TỬ: www.baothaibinh.com.vn

● EMAIL: tsbaothaibinh@gmail.com



THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG



Đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo động lực để Thái Bình phát triển



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận nguyên tắc cho thuê lại đất và cơ sở hạ tầng giữa Công ty Cổ phần Green i-Park và Công ty TNHH Zenith International Việt Nam, ngày 6/7/2022.

Những năm qua, cùng với thu hút đầu tư trong nước, tỉnh Thái Bình tập trung thu hút đầu tư nước ngoài nhằm tăng tỷ trọng công nghiệp trong cơ cấu kinh tế nói riêng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung. Nhân dịp xuân mới Quý Mão 2023, phóng viên Báo Tin tức có cuộc trao đổi với đồng chí Ngô Đồng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình về những định hướng trong thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh có tiếng là "vựa lúa" của vùng đồng bằng sông Hồng.

Thưa đồng chí, những năm gần đây, Thái Bình tập trung vào lĩnh vực nào để giữ vững tốc độ tăng trưởng kinh tế?

Trong hai năm 2021, 2022, tỉnh Thái Bình đã có nhiều nỗ lực, cố gắng thực hiện mục tiêu kép là giữ vững tốc độ tăng trưởng kinh tế và kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh Covid-19, không để dịch bùng phát; đồng thời, tiếp tục

duy trì, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập toàn diện về mọi mặt.

Điểm nổi bật của Thái Bình trong hai năm qua đó là tốc độ tăng trưởng GRDP đều nằm trong nhóm cao ở khu vực, trong đó năm 2021 tăng 7,25%, năm 2022 tăng 9,52%, đứng thứ 18/63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Về thu hút đầu tư, đến hết năm 2022, tổng vốn đầu tư đăng ký vào tỉnh đạt trên 33.000 tỷ đồng, tăng 1,6 lần so với năm 2021; thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) đạt trên 660 triệu USD. Đây là những tiến bộ để năm 2023 Thái Bình đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và có những bước phát triển bứt phá theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Bên cạnh đó, do có sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt nên trong hơn 2 năm đầu của nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh, kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn giữ ổn định, trong đó có sự chuẩn bị rất dày công cả về năng lực quản

lý, về chương trình, kế hoạch, quy hoạch, về môi trường đầu tư. Cũng trong hơn 2 năm qua, Thái Bình tăng cường thu hút đầu tư, song song với việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, phát triển hạ tầng, làm tốt công tác xúc tiến đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Nhờ đó hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh được cải thiện một bước, nhiều tuyến đường huyết mạch quan trọng đã được khởi công và đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đi vào hoàn thành trong năm 2023.

Tỉnh cũng đã tổ chức tiếp xúc với rất nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước, tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư với các đối tác quan trọng như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Singapore... Đến nay đã có nhiều nhà đầu tư quan tâm tìm hiểu và tiến tới ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác với Thái Bình.

(Xem tiếp trang 3)
NGUYỄN VIỆT TÓN

Theo vòng tuần hoàn của thời gian, một mùa xuân mới đã về trong bản hòa ca của đất trời và lòng người. Cái rét ngọt của ngày đầu năm mới mang theo nắng vàng tỏa khắp muôn nơi. Trong sự ấm áp của tình thân, mọi người, mọi nhà đón một cái tết bình an, hạnh phúc.

Xuân ấm áp

Tết cổ truyền ở Việt Nam không chỉ là tết của sự sum vầy mà còn là tết sẻ chia. Để tất cả mọi người, mọi nhà đều được vui tết, đón xuân, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị đã thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công, các đối tượng chính sách xã hội, đồng thời huy động nhiều nguồn lực để chăm lo tết cho nhân dân. Trong những ngày giáp tết, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đi thăm, chúc tết, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, công nhân lao động, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người già cô đơn không nơi nương tựa...; đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các đơn vị làm nhiệm vụ trong dịp tết. Những món quà mang nặng "tình dân, nghĩa Đảng" được chuyển đến các gia đình làm ấm lòng bà con, làm cho không khí đón xuân trở nên vui tươi, đầm ấm và nghĩa tình hơn. Theo báo cáo của Văn phòng Tỉnh ủy, tổng số tiền chăm lo tết Nguyên đán Quý Mão 2023 cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh khoảng 196,2 tỷ đồng, tăng 8,2 tỷ đồng so với tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Năm nay, người dân đón tết trong niềm vui thật đặc biệt khi dịch Covid-19 đã được kiểm soát. Những người con xa xứ trở về quê đón tết, đoàn tụ với gia đình cũng đông đủ hơn. Ai cũng vui mừng, phấn khởi, tự hào vì quê hương ngày càng đổi mới, phát triển, vươn lên cùng cả nước. Khắp các phố phường đến các làng quê đều rộn tiếng ca vui. Trong không khí phấn khởi ấy, Thái Bình đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao, tổ chức 10 điểm bắn pháo hoa tầm thấp vào thời khắc giao thừa bằng nguồn kinh phí xã hội hóa bảo đảm tuyệt đối an toàn, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết trong nhân dân.

Xuân ấm áp, tết bình an



Đồng chí Ngô Đồng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng quà, chúc tết Công an tỉnh.

Đi qua năm 2022 với nhiều biến động song điều rất phấn khởi là kinh tế của Thái Bình có sự phục hồi và tăng trưởng khả trên tất cả các lĩnh vực, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao. Dịp tết Nguyên đán, nhu cầu mua sắm hàng hóa của nhân dân tăng cao song do chủ động nguồn cung nên không có biến động lớn về giá hàng hóa, dịch vụ; các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu của nhân dân phong phú, dồi dào, không xảy ra tình trạng sốt giá. Toàn tỉnh đã thành lập 199 đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về cạnh tranh, kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng giả, hàng kém, hàng kém chất lượng, vi phạm về an toàn thực phẩm, hàng hóa gian lận nguồn gốc xuất xứ. Ngành ngân hàng tổ chức hệ thống máy ATM, POS hoạt động thông suốt và bảo

đảm đủ lượng tiền mặt đáp ứng nhu cầu thanh toán lương và rút tiền qua tài khoản, chi trả kịp thời kiều hối. Các ngành trong khối tài chính, bảo hiểm xã hội kịp thời cấp phát, chi trả tiền lương và các khoản trợ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức và đối tượng chính sách; các doanh nghiệp bảo đảm tiền lương, thưởng tết cho người lao động. Từ nông thôn đến thành thị ngập tràn sắc thắm của hoa đào, hoa mai và rất nhiều loài hoa, cây cảnh khác càng làm cho không khí đón tết cổ truyền của dân tộc vui tươi, đầm ấm, no ấm, đủ đầy.

Tết bình an

Giữ bình yên cho nhân dân vui xuân, đón tết, các lực lượng quân sự, công an, biên phòng phối hợp cùng các ngành, địa phương đồng loạt triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh

(Xem tiếp trang 4)
NHÓM PHỎNG VIÊN

► Toàn tỉnh trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng cho 2.145 đảng viên trong đợt 3/2

Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023), Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định trao tặng Huy hiệu Đảng cho 2.116 đảng viên và truy tặng Huy hiệu Đảng cho 29 đảng viên đủ tiêu chuẩn trong Đảng bộ tỉnh.

Trong số 2.145 đảng viên được trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng đợt này có 35 đảng viên được tặng Huy hiệu 75 năm tuổi đảng; 15 đảng viên được tặng Huy hiệu 70 năm tuổi đảng; 23 đảng viên được tặng Huy hiệu 65 năm tuổi đảng; 186 đảng viên được tặng Huy hiệu 60 năm tuổi đảng; 675 đảng viên được tặng Huy hiệu 55 năm tuổi đảng; còn lại là các đảng viên được tặng Huy hiệu 50, 45, 40, 30 năm tuổi đảng.

Việc trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng thể hiện sự ghi nhận, trân trọng của Đảng và nhân dân đối với đóng góp của các đồng chí đảng viên vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; sự phấn đấu, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành của các đồng chí đảng viên vào sự lớn mạnh không ngừng của Đảng và dân tộc. Tại các địa phương, việc trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng diễn ra trang trọng, thể hiện sự tri ân sâu sắc và mong các đồng chí đảng viên tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục quan tâm, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, hiệu quả vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp.

ĐAO QUYN

► Nhiều hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Năm 2022, các hoạt động tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được đoàn thanh niên, hội liên hiệp thanh niên các cấp đẩy mạnh.

Hoạt động được gắn với ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh, tháng thanh niên, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè. Các cấp bộ đoàn, hội chú trọng việc trồng mới cây xanh, huy động ngày công thanh niên tham gia tu sửa, xây mới đường giao thông nông thôn, thấp sáng đường quê, xây dựng điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi, cải tạo, vệ sinh môi trường, tập huấn khởi nghiệp cho đoàn viên, thanh niên, xây dựng đời sống văn hóa. Tuổi trẻ toàn tỉnh đã tổ chức hơn 1.900 hoạt động ra quân vệ sinh môi trường, bóc xóa quảng cáo, rao vặt trái phép; 687 buổi ra quân đổi rác thải nhựa lấy khẩu trang, đồ dùng học tập; khánh thành 8 công trình "Thấp sáng đường quê"; tu sửa, thay mới 420 bóng đèn; tu sửa, bê tông hóa 24,5km tuyến đường giao thông và các công trình công cộng; trồng được 92.000 cây xanh; tặng 5 công trình nước sạch, 35 bồn chứa nước sạch cho hộ nghèo; đặt 56 thùng phân loại rác thải tại các xứ đồng...

XUÂN PHƯƠNG

Trồng cây mùa xuân

(Xem trang 2)



Gia đình ông Phan Văn Tý, xã Tân Hòa (Vũ Thư) chủ động chuẩn bị cây giống các loại phục vụ tết trồng cây.